

# ด่วนที่สุด

ที่ ศธ ๐๔๐๐๖/ว๑๒๕๗



สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
กระทรวงศึกษาธิการ กทม. ๑๐๓๐๐

๒๑ มีนาคม ๒๕๖๘

เรื่อง โครงการ 2025 Korean ASPnet Exchange Project ประจำปี ๒๕๖๘

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต

ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการในฐานะสำนักเลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติแจ้งว่า สำนักเลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติฯ ของสาธารณรัฐเกาหลี มีความประสงค์จะดำเนินโครงการแลกเปลี่ยนเครือข่ายการศึกษา เพื่อความเข้าใจอันดีระหว่างชาติ ประจำปี ๒๕๖๘ (2025 Korean ASPnet Exchange Project) โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ สถานศึกษาในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก จำนวนประมาณ ๒๐ แห่ง เพื่อแสวงหาเครือข่ายการศึกษา ขยายโอกาส และยกระดับคุณภาพในการแลกเปลี่ยนทางการศึกษาระดับนานาชาติกับสถานศึกษาในประเทศต่าง ๆ โดยในปี ๒๕๖๘ นี้ สำนักเลขาธิการฯ ของสาธารณรัฐเกาหลีได้กำหนดแผนในการสร้างแพลตฟอร์มเครือข่ายการศึกษาเพื่อความเข้าใจอันดีระหว่างชาติ (ASPnet) เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมแนวคิดสำหรับการแลกเปลี่ยนเชิงนวัตกรรมระหว่างประเทศ ซึ่งในโครงการฯ ดังกล่าวจะมีสถานศึกษาทั้งระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย และการศึกษาพิเศษของสาธารณรัฐเกาหลีจำนวน ๒๐ แห่ง เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อเป็นเครือข่ายในการจับคู่แลกเปลี่ยนกับโรงเรียนในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก ภายใต้กรอบแนวคิด ๕ ด้าน ของยูเนสโก ประกอบด้วย ๑) การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ๒) ดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์ ๓) สิทธิมนุษยชนและความหลากหลาย ๔) มรดกทางวัฒนธรรม ๕) เส้นทางการอาชีพและการมีงานทำ

ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพิจารณาแล้ว เห็นว่าโครงการดังกล่าว เป็นประโยชน์ต่อโรงเรียนในสังกัด จึงขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประชาสัมพันธ์โครงการดังกล่าว ไปยังโรงเรียนในสังกัด (ทั้งที่เป็นและไม่เป็นเครือข่าย ASPnet) โดยผู้สนใจสมัครสามารถศึกษารายละเอียดโครงการ และดำเนินการสมัครเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฯ ได้ด้วยตนเองผ่านลิงก์ของสำนักเลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติฯ ของสาธารณรัฐเกาหลี (<https://forms.gle/utTLpFNKZ2Cikxsk8>) ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๘

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายพัฒนา พัฒนทวีตล)

ผู้อำนวยการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ราชอาณาจักรไทย  
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โทร. ๐ ๒๒๘๘ ๕๘๓๖-๗

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ [relationsgroup02@gmail.com](mailto:relationsgroup02@gmail.com)



<https://shorturl.at/Ncsq1>

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

“เรียนดี มีความสุข”